

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

CHAYO – ก็ว่าไปตามความน่าจะเป็น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ จากงานสัมมนา รวมพลคนทั้งหุ้น ก็ได้เอ่ยถึงหุ้น CHAYO ไปแล้วนะ แต่ที่ไหนๆ แล้ว เอามาให้ท่านที่ไม่ได้ไปงานสัมมนา พอเห็นแนวกันด้วยเลยดีกว่า แต่ก็อาจจะไม่มันส์เท่ากับการไปฟังในงานสัมมนาหรอกครับ... แล้วก็ต้องขอยกยสำหรับท่านนักลงทุนที่เข้าไปฟังสัมมนาด้วยนะ อาจจะเห็นสไตล์การพูดบนเวทีของเหี่ยวเมฆ จะแตกต่างจากท่านอื่นๆ แต่นั่นมันก็เป็นสไตล์มาตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่ร่วมสัมมนากันทั้งหุ้นแล้วแหละครับ ... หรือ ถ้าใครที่เป็นขาประจำ ไม่ว่าจะงานสัมมนา หรืองานอบรมต่างๆ ที่ผ่านมา เหี่ยวเมฆก็มีสไตล์การวิพากษ์หุ้น การพูดการจา และการให้ความรู้ มุมมองที่จะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ไม่เช่นนั้น มันจะไม่เข้าถึงพริกถึงแก่นั่น... หรือถ้าใครฟังเหี่ยวเมฆแล้วหลับ อันนั้นก็แปลว่า เหี่ยวเมฆตัวปลอมแล้วละ เหี่ยวเมฆตัวจริง ต้องเสียงดัง ฟังชัด จัดจ้าน ฟันธง นะครับ... แล้วข้อมูลต่างๆ ก็ว่ากันไปตามรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งต่อให้เหี่ยวเมฆจะทราบถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานในหุ้นนั้นๆ มากอย่างไร ก็จะไม่กล้าทำเป็นไม่รู้ ไม่น่ามาคิด ไม่เอามาใส่เข้าไปด้วยเลย การวิเคราะห์ ก็ว่าไปตามความน่าจะเป็นในเชิงเทคนิคทั้งหมดก่อน... ชื่อด้วยเทคนิค ก็จะไม่ชวยด้วยเทคนิค ไม่ว่าจะชวยกำไร หรือว่าเกิดผิดพลาดต้อง Stop Loss ก็จะไม่หวังว่า ชื้อไปแล้ว ลงไม่เป็นไร เพราะพื้นฐานดี ถ้าแบบนี้แหละ คิดผิด เพราะเทคนิค ไม่มีพื้นฐานมาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่ต้น ถ้าลงทุนหลุด Stop Loss แล้วยังไม่ขาย จะมาปลอบใจด้วยปัจจัยพื้นฐาน จะเรียกว่า ผิด แน่แน่นอนละครับ (รอดตามสัมมนากันต่อไปนะ)

ดูตามเกม... เห็นการเล่นวันวานแล้ว ก็เกรงว่า วันนี้ จะไม่มีราคาในการเล่นในวันวานให้อีกก็ได้ ดังนั้น หากใครไม่ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องอาศัยดูจังหวะการแกว่งตัววันนี้ด้วยก็แล้วกัน

แนวรับ : ... 5.50-5.40 ถ้ามี ก็ต้องเก็บ (หลุด 5.2 ไม่สวย)

เป้าหมาย : ... เกิน 5.80 และยืนได้ คงต้องมองยาว ๆ 9.5-10

Price Chart...(CHAYO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHAYO... ครั้งที่แล้ว เราว่ากันในกราฟระยะสั้น แต่ในงานสัมมนาของทั้งหุ้น มีทั้งกราฟในระยะสั้นและระยะยาวๆ... ซึ่งระยะยาวๆ ก็คือกราฟนี้ที่เอามาดูกัน เรียกว่า รูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA. แบบนี้ แถมมีรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวแบบนี้เนี่ย เหี่ยวเมฆจะบอกเป็นนัยๆ ว่า อาจจะเหมือนหุ้น GULF และ BGRIM ในช่วงแรกๆ ที่เหี่ยวเมฆบาดตาต่อเนื่องหรือจะว่าไป โครงสร้างการแกว่งตัว กำลังขึ้นในคลื่น ๓ อยู่หรือเปล่า... ก็อาจจะใช้ก็ได้ ถ้าว่าตามความน่าจะเป็น ส่วนเป้าหมาย ก็ยังขอใช้สถิติของหุ้น ที่ MA. เรียงตัวโดยราคาที่เส้นเรียงตัว ก็ช่วง 4.8-5.0 นั่นก็ได้ครับ แปลว่า เป้าหมาย หวังได้เท่าตัว ตามความน่าจะเป็น